

ที่ อว ๐๖๔๕.๕/๕



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถนนอุทองนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอยุติการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรียน ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานประกอบการ

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/สถานประกอบการ รับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ทาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา ทั้งในการเดินทาง และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการ จึงขอยุติการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/สถานประกอบการ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา (โดยปิดผนึกเป็นความลับ) และ ออกใบรับรองการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามระยะเวลาที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับฉบับดังกล่าว และทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/สถานประกอบการ ส่งคืนเอกสารดังกล่าวให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตราะสะ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทร. ๐ ๒๑๖๐ ๑๔๓๘ ต่อ ๒๔ โทรสาร. ๐ ๒๑๖๐ ๑๔๔๐



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือ COVID-19

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับได้มีประกาศพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด มหาวิทยาลัยห้วยโยและตระหนักถึงสุขภาพของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรออกประกาศในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ดังนี้

๑.ให้ยกเลิกข้อ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒.สำหรับรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา กรณีนักศึกษาอยู่ระหว่างการฝึกงาน อนุญาตให้นักศึกษายกเลิกการฝึกงานด้วยความสมัครใจ และต้องแจ้งต่อหน่วยงาน สถานที่ฝึกงานถึงเหตุผลกรณีสถานการณ์ไม่ปกติของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ในปัจจุบัน

กรณีนักศึกษาฝึกงานอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ให้นักศึกษายกเลิกการฝึกงานทุกกรณี และให้แจ้งหน่วยงาน หรือสถานที่ฝึกงานทราบ

๓.ให้คณะ วิทยาลัย หรือศูนย์การศึกษา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกงานให้นักศึกษาตามข้อ ๒ เป็นรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น การทำโครงการ หรือการมอบหมายงานเพื่อทดแทนจำนวนชั่วโมงการฝึกงานที่ยังขาดอยู่ ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่เคยปฏิบัติ โดยเฉพาะระยะเวลาของการฝึกงาน ให้คณะ วิทยาลัย หรือศูนย์การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณารูปแบบ วิธีการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร

๔.ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะ วิทยาลัย หรือศูนย์การศึกษาเสนออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

(รศ.ดร.ชุติกานุญ ศรีวิบูลย์)
อธิการบดี